



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cơ sở

Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên cơ sở không ngừng được củng cố, chất lượng ngày càng nâng lên. Các báo cáo viên được tiếp cận đầy đủ thông tin để tuyên truyền, định hướng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tiền đề triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Từ ngày được Đảng ủy thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) tin nhiệm phân công làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ thị trấn, mỗi ngày ông Tạ Chí Hiến đều cần mẫn nghiên cứu thông tin, tài liệu đồng thời tích lũy kiến thức từ sách báo và thực tiễn để biên soạn đề cương, giáo án chuẩn bị cho các buổi đứng lớp. Tùy từng đối tượng, ông điều chỉnh nội dung giáo án cho phù hợp.

Ông Hiến chia sẻ: So với trước đây, trình độ dân trí bây giờ đã được nâng cao hơn rất nhiều, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Nếu nội dung minh trình bày khô khan, không sinh động, thiếu hấp dẫn, thiếu tính thời sự, người nghe sẽ thờ ơ, không tập trung, nhiệm vụ của mình cũng coi như chưa hoàn thành. Vì vậy, việc không ngừng học tập, cập nhật thông tin, kiến thức với

người làm báo cáo viên là rất quan trọng. Bên cạnh đó, phải có sự liên hệ với tình hình thực tế của địa phương, phải nói và viết sao cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc, làm cho người nghe, người đọc hiểu được, nhớ được và làm được. Có như vậy các chủ trương, nghị quyết của Đảng mới đi vào cuộc sống.

Cũng như ông Hiến, thời gian qua, hầu hết các báo cáo viên cơ sở đều tích cực cập nhật thông tin; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền theo hướng bám sát

(Xem tiếp trang 4)  
ĐÀO QUYÊN



Thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

### 7 tháng, xuất khẩu nông sản đạt hơn 23 tỷ USD

(Xem tin trang 4)



### Công nghệ nuôi tôm sạch

Một mô hình nuôi tôm sạch nhiệt đới trong nhà kính tại Bỉ đã khắc chế tình trạng phụ thuộc thời tiết tự nhiên.

Ông Eric De Muylder là kỹ sư nông học, chủ trang trại tôm CreveTec, sau khi tạo ra được một quy trình nuôi tôm khép kín đã được đăng ký bản quyền. "Tôi nuôi tôm từ 4 năm nay và chưa hề thay nước. Hệ thống xử lý nước tôi sử dụng trong bể nuôi tôm có chứa dòng vi khuẩn vừa làm sạch nước vừa tạo ra thức ăn vi sinh tự nhiên cho tôm" - ông Eric De Muylder cho hay.

Mới đây, công nghệ này đã được CreveTec ký kết chuyển giao độc quyền với Tập đoàn Trường Tiền. CreveTec với vai trò chuyên gia cao cấp sẽ thiết kế mô hình phù

hợp nhất với môi trường tự nhiên, khí hậu Việt Nam, sử dụng nguyên liệu có sẵn ở Việt Nam làm thức ăn cho tôm có năng suất cao hơn 20% so với sử dụng thức ăn thông thường. Mô hình này còn giúp truy xuất được nguồn gốc tôm thương phẩm, tích cực mở rộng thị trường cho tôm Việt.

Theo ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Tiền, với việc nhân giống tôm nhập khẩu từ Mỹ sản xuất theo công nghệ này, Trường Tiền không chỉ phát triển thị trường trong nước mà còn triển khai quy trình nuôi tôm sạch trên phạm vi các nước Đông Nam Á và khu vực Tây Phi.

(theo vtv.vn)

### Xử phạt trên 700 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông

Sau hai tuần ra quân xử lý vi phạm các quy định về an toàn giao thông (từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2019), lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra trên 1.200 phương tiện, phát hiện 750 trường hợp vi phạm.

Trong đó, lực lượng công an đã xử lý 530 xe mô tô, số còn lại là xe ô tô chở khách, xe container; ra quyết định xử phạt gần 300 triệu đồng, tạm giữ 100 xe mô tô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 40 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, đi lán làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dừng, đỗ không đúng quy định...

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông.

NGUYỄN TÙNG

### TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG 6 tháng, giải quyết 183 vụ việc

6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương đã thụ lý 224 vụ việc các loại, tăng 2 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018, trong đó đã giải quyết 183 vụ việc.

Hầu hết những vụ việc còn lại là do vừa mới thụ lý, đang trong quá trình giải quyết. Một số án giảm so với cùng kỳ 22 năm ngoài như án hình sự giảm 9 vụ, 22 bị cáo, án dân sự giảm 6 vụ việc, án hôn nhân và gia đình giảm 2 vụ. Công tác giải quyết và xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự và của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

6 tháng cuối năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Kiên quyết không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất những bản án, quyết định bị hủy, sửa hoặc án quá hạn. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới thủ tục hành chính, tinh giản các thủ tục tiếp nhận, thụ lý đơn, hồ sơ các loại vụ án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đương sự.

THU THUY

### THÁI THUY 38 xã đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thái Thụy có 44 xã thành lập tổ thu gom rác theo quy mô toàn xã; 3 xã Thụy Hà, Thụy Xuân, Thụy Sơn và thị trấn Diêm Điền thành lập HTX môi trường, sản xuất thu gom, xử lý rác thải tối thiểu 2 lần/tuần. 100% xã, thị trấn đồng loạt ra quân thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt vào ngày 24 hàng tháng, lực lượng nông cốt là đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, công chức xã, thị trấn, trạm y tế, giáo viên, học sinh và nhân dân. Đã có 38 xã đầu tư 26 lò đốt rác thải sinh hoạt đơn xã và liên xã; trong đó có 18 lò đơn xã, 8 lò đốt liên xã phục vụ cho 2 - 3 xã/lò đốt, 10 xã, thị trấn xử lý rác thải sinh hoạt



Lò đốt rác xã Thái Xuyên sau 4 năm hoạt động đã xuống cấp.

theo công nghệ chôn lấp. Tuy nhiên, hiện nay 15 lò đầu tư trước năm 2017 đã xuống cấp, hư hỏng ống khói, ghi lò, gạch chịu nhiệt, máy phát... dẫn đến tình trạng rác thải sinh hoạt không được xử lý triệt để, gây ô nhiễm môi trường.

ĐỨC DŨNG

### 204 bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia thay đổi điểm sau phúc khảo

(nhandan.com.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến 17 giờ ngày 1/8, tất cả 63 hội đồng thi của 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi và công bố kết quả cho thí sinh. Đa số các bài có yêu cầu phúc khảo là bài thi trắc nghiệm, tuy nhiên chỉ có 0,5%, tức 204 bài thi có thay đổi kết quả sau phúc khảo. Trong đó, 100% các bài thi trắc nghiệm đề nghị được phúc khảo tại 32 hội đồng thi có kết quả phúc khảo không thay đổi so với kết quả ban đầu; gần 20 hội đồng thi chỉ có một đến ba bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo.

Riêng Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh có 62 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo. Ông Sài Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đây là hiện tượng cá biệt, chỉ xảy ra ở Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp thông tin từ Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm cho thấy

(Xem tiếp trang 4)

### Ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết tại Gia Lai

(nhandan.com.vn) Ngày 1/8, bác sĩ Từ Thị Mai Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, một bệnh nhi 7 tuổi bị sốt xuất huyết dengue (thể não) đã tử vong sau khi đơn vị tiếp nhận điều trị chuyển từ tuyến dưới lên.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 46 phút ngày 25/7, cháu Dương Đức Ph (sinh năm 2012, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) được chuyển viện từ Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tới Bệnh viện Nhi Gia Lai. Lúc nhập viện, cháu Ph sốt cao, nói nhảm. Sau khi cho bệnh nhi xét nghiệm máu, dịch não tủy, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán cháu Ph bị sốt xuất huyết Dengue (thể não). Đến 13 giờ cùng ngày, cháu Ph bị co giật, rồi rơi vào hôn mê sâu không có biểu hiện hồi phục, tiền lượng bệnh xấu. Ngày 27/7, gia đình cháu xin xuất viện đưa cháu về nhà tại thị trấn Chư Sê, sau đó, cháu Ph đã tử vong. Bác sĩ Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, đây là trường hợp đầu tiên tại tỉnh tử vong do sốt xuất huyết.

Theo ngành Y tế tỉnh Gia Lai, bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng trong hai tháng gần đây. Các ổ bệnh xuất hiện ở 114/222 xã, phường, thị trấn trong tỉnh và có chiều hướng diễn biến phức tạp, bùng phát trên diện rộng, đáng lưu ý là các huyện thuộc phía Đông của tỉnh, như KBang, Đắc Pơ và thị xã An Khê. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

## Vượt lên đói nghèo

(Xem trang 2)



Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai, nhiều gia đình ở xã Bình Nguyên (Kiến Xương) vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

### Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh BHYT

(Xem trang 3)